
Fundagerð 8

Miðvikudaginn 01 Febrúar 2023 var haldinn fundur hjá starfshópi um
hjólastefnu Hafnarfjarðar, og hófst hann kl. 15:30 á Norðurhellu í Hafnarfirði.
Mættir voru: Díana Björk Olsen (DBO), Hilmar Ingimundarson (HI), Ómar Freyr
Rafnsson (ÓFR), Sigrid Foss (SF), Lilja G. Karlsdóttir (LGK), og Berglind
Guðmundsdóttir (BG) Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar.

1. Fundagerð - Síðasta fundargerð lögð fram til samþykktar - Samþykkt

2.   Umræða rætt var um hvað af skýrslu ætti að fara inn í aðalskipulag, skýrsla
orðin 32 bls. Þarf að stytta áður en hún er kynnt. Rætt var um að gera styttri
kynningu með þessu ítarlegu skýrslu sem væri aðal kynningar blað og
heildarskýrslan  til stuðnings.

3.   Skýrslan
a) Stytta þarf Innganginn eða færa yfir í aðra kafla innan skýrslu.
b) Breyttum markmiðum fyrir hlutdeild hjólreiða, bættum prósentu og
hækkuðum viðmið.
c) Breyttum markmiði sýnilegra hjólastíga, raunhæf markmið frá heimili að
stofnstíg

4. Verkefnaskipting
Hilmar, fer yfir markhópagreiningu, lagar og einfaldar samkv. umræðum á
fundi
Ómar lagar aðalmynd af Stofnstíg, vantar inn Straumsvíkurleið, það vantar
heildarmynd með mismunandi litum fyrir hverja leið plús leið 6.
Það þarf að fjarlægja C leið af höfninni og hafa hana á Norðurbakka, fjarlægja
Tjarnameginn en bæti við C-leið í gegnum Reykjanesbrautina

5.Önnur mál
Hópurinn er sammála því að 10 fundir er ekki nægur tími til þess að skila
greina góðri skýrslu sem við getum verið ánægð með, óskum eftir því að fá 5
fundi til viðbótar.Óskað er eftir fjárveitingu til prófarkalesturs, umbrot og
hönnun á skýrslu og kynningarblaði allt að 500.000 kr.

6. Næstu Fundir - Miðvikudaginn 15. Febrúar kl 15
Fundi lokið 17:00


